

TUẦN HỌC ĐẦU TIÊN VỚI NHỮNG TIẾT ĐỌC SÁCH VUI VẺ, BỔ ÍCH VÀ LÝ THÚ

Sách, báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội: “*Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ*”. Với nhà trường sách, báo lại có ý nghĩa quan trọng vì nó là người bạn gần gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh cần có sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo viên cần có sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp chí...ở Thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên và học sinh trong nhà trường.

Nhận định về giá trị to lớn của sách, một nhà văn có nói: "Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người". Câu nói đó có ý nghĩa như một chân lí khẳng định vai trò quan trọng của sách, đồng thời là lời khuyên mọi người nên tạo cho mình thói quen đọc sách.

Đọc sách là một thói quen rất bổ ích, đặc biệt là đối với học sinh. Duy trì, phát triển văn hóa đọc giúp các em lĩnh hội các giá trị văn hóa xã hội, hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp thông tin, tiếp nhận tri thức, hình thành nên nhân cách cho các em

Tiết đọc thư viện là một tiết học có vai trò quan trọng trong việc hình thành năng lực và phẩm chất của học sinh. Thông qua tiết đọc thư viện giúp học sinh bước đầu hình thành nhân cách con người, phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ, xây dựng thói quen đọc sách, thích đọc sách và tạo dựng văn hóa đọc cho học sinh.

Chính vì thế, tiết đọc thư viện luôn được cô và trò trường tiểu học Kiều Kỳ quan tâm và thực hiện tốt.

Đây là tuần học đầu tiên và cũng là những tiết đọc đầu tiên của các em học sinh toàn trường được lên phòng thư viện, nhưng các em đi trật tự theo hàng và ngồi ngay ngắn khi vào phòng đọc. Tuần đầu tiên các em được lên thư viện và làm quen với thư viện: các em học sinh lớp 1 được cô thủ thư đọc cho nghe nội quy thư viện, các em học sinh lớp 2,3,4,5 cùng đọc to nội quy của thư viện sau đó cùng nhau thực hiện.

Tiết đọc sách đầu tiên thật thú vị tại thư viện, mong rằng các em có nhiều tiết đọc sách vui vẻ và bổ ích tại trường. Hy vọng các em sẽ tự giác đọc sách tại nhà, trong quá trình đó rất mong các bậc phụ huynh sẽ tham gia đọc sách cùng các con để các con có thêm động lực, tạo hứng thú và niềm đam mê đọc sách hơn nữa bởi “*Đọc sách là nuôi dưỡng trí tuệ*”.

Một số hình ảnh của học sinh các lớp trong tiết đọc sách đầu tiên của năm học.





